

## สรุปข่าวเด่น

การผลิตข้าวโพดของกัมพูชา  
มีการพัฒนาที่เข้าในปี61

เวียดนาม – สปป.ลาว ลงนามความร่วมมือ

ตุลการค้าขาดดุลเกือบ 870 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ปริมาณการส่งออกยาพาราของเวียดนามเพิ่มขึ้น  
แต่มูลค่ากลับส่งผลลดลง

'เวียดนาม'ลุยเร่งดันเกษตรผงาดฮับโลก

เครือข่ายมือถือเวียดนามตั้งเป้าเพิ่มลูกค้า  
ในเมียนมา 2 เท่า เล็งบุกตลาดโสมแดง

หอการค้าฯเปิดด่านถาวร'ปางมอน'

พาณิชย์ ชี้ช่องลงทุนธุรกิจท่องเที่ยว-  
ร้านอาหาร-ส่งออกวัสดุก่อสร้าง-ของตกแต่ง  
ในจ.ภาคกลางของเวียดนาม

'สนธิรัตน์'สั่งรับมือศก.โลก

## การผลิตข้าวโพดของกัมพูชาที่มีการพัฒนาที่ช้าในปี61



ตามตัวเลขของกระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกา (USDA) - รับรองโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรป่าไม้และการประมง Veng Sakhon - การผลิตข้าวโพดของกัมพูชาอยู่ที่ 715,000 ตันในปีที่แล้ว เพิ่มขึ้นจาก 700,000 ตันในปี 60 ตามข้อมูล USDA เน้นช่องว่างขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับจุดสูงสุดของกัมพูชาในปี 55 เมื่อการผลิตข้าวโพดอยู่ที่ 951,000 ตัน ซึ่งสูงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกในปี 2503 สาครกล่าวว่าการผลิตข้าวโพดของกัมพูชา ชะลอตัวเนื่องจากความจริงที่ว่าภาวะเพาะปลูกยังคงเติบโตในฟาร์มครอบครัวขนาดเล็ก ในขณะที่ราคาในตลาดมีความผันผวนเป็นประจำทุกปี เนื่องจากขาดความทันสมัย ในขณะที่ข้าวโพดส่วนใหญ่จะใช้สำหรับการผลิตอาหารสัตว์ รัฐมนตรีกล่าวว่ามีวิธีการอบแห้งแบบเก่าของข้าวโพดที่เกษตรกรใช้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้อย่างเพียงพอ

ที่มา : <https://www.phnompenhpost.com/business/cambodian-corn-production-saw-slow-development-2018>

07/01/62

## เวียดนาม - สปป.ลาว ลงนามความร่วมมือ



ผลการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลเวียดนาม - สปป. ลาว ครั้งที่ 41 ณ กรุงฮานอย ผลคือจะมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านการกำหนดนโยบาย เพื่อสร้างเสถียรภาพเศรษฐกิจมหภาคและทำงานร่วมกันเพื่อให้การค้าระหว่างประเทศเติบโตให้ได้ร้อยละ 10 ในปีนี้ ในขณะเดียวกันมีการปรับปรุงคุณภาพและร่วมมือการฝึกอบรม ด้านการศึกษาจะให้ความสำคัญเป็นพิเศษ กระทรวงและหน่วยงานท้องถิ่นจะต้องส่งเสริมความร่วมมือในทางปฏิบัติและมีประสิทธิภาพ ในด้านวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ สังคม การสื่อสาร กีฬา การดูแลสุขภาพอนามัย และกฎหมาย โดยการลงนามในเอกสารจำนวน 6 ฉบับ ซึ่งรวมถึงข้อตกลงเกี่ยวกับแผนการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลทั้งสองในปี 62 เวียดนามจะทำการมอบเมล็ดพันธุ์ข้าว 300 ตัน แก่ สปป.ลาว และเริ่มแผนความร่วมมือด้านการศึกษาในปีนี้อีกด้วย

ที่มา : [http://www.xinhuanet.com/english/2019-01/06/c\\_137724222.htm](http://www.xinhuanet.com/english/2019-01/06/c_137724222.htm)

07/01/62

## ดุลการค้าขาดดุลเกือบ 870 ล้านดอลลาร์สหรัฐ



จากวันที่ 1 ต.ค - 21 ธ.ค ของปีงบประมาณ 2018-2019 ปริมาณการค้าภายนอกของประเทศแต่ละระดับ 7300.518 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 530.974 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วตามตัวเลขจากกระทรวงพาณิชย์ ในช่วงเวลามากกว่า 2 เดือนของปีงบประมาณนี้ ภาคการส่งออกมีรายรับมากกว่า 3263.947 ล้านดอลลาร์สหรัฐและภาคนำเข้าคิดเป็น 4133.571 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มีการขาดดุลการค้าเกือบ 870 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่อปีที่แล้วปริมาณการค้าภายนอกอยู่ที่ 6806.544 ล้านดอลลาร์สหรัฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าว จำเป็นต้องนำเข้าสินค้าทุนมากขึ้น การพัฒนาเศรษฐกิจในระยะยาวนอกเหนือจากแผนการส่งเสริมคุณภาพและปริมาณของสินค้าส่งออก "โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดการขาดดุลการค้าของประเทศ ได้วางกลยุทธ์การส่งออกแห่งชาติเพื่อการพัฒนาของภาคการส่งออกและดำเนินการผ่อนคลายนั่นตอนที่เข้มงวดให้การสนับสนุนภาคเอกชนเน้นการส่งออก ของผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มและช่วยให้ผู้ประกอบการขยายตลาดส่งออกโดยการบรรเทาการส่งออกเช่น GDP

ที่มา : <https://elevenmyanmar.com/news/trade-deficit-hits-nearly-870-million-usd-0>

06/01/62

## ปริมาณการส่งออกยางพาราของเวียดนามเพิ่มขึ้น แต่มูลค่ากลับส่งลดลง



จากรายงาน เหยื่อรายธรรมชาติ (Natural Rubber) ของเวียดนามลดลงในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี60 ซึ่งนำไปสู่การแก้ไขของแผนธุรกิจในปี62 จากสถิติการค้า พบว่า เมื่อปีที่แล้ว เวียดนามมีมูลค่าการส่งออกยางพาราอยู่ที่ 1.58 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 2.1 พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ และเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.5 ในด้านปริมาณ แต่มีมูลค่าลดลงร้อยละ 6.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปี60 ซึ่งราคาในปัจจุบันอยู่ที่ 1,335 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน ลดลงร้อยละ 18 เมื่อเทียบกับปี60 โดยส่วนใหญ่ประเทศจีนนำเข้ามากที่สุด (ร้อยละ 65.3 ของการส่งออกทั้งหมด) ด้วยเหตุนี้ทางการของเวียดนามเร่งปรับปรุงดุลการค้าและแนะนำให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มยิ่งขึ้น

ที่มา : <https://vietnamnews.vn/economy/483216/rubber-exports-rise-in-volume-but-decrease-in-value.html#TpP0wTEum5WCGjBK.97>

07/01/62

## 'เวียดนาม'ลุยเร่งดันเกษตรผงาดฮับโลก



นายกรัฐมนตรีแห่งเวียดนาม เผยรัฐบาลตั้งเป้าให้เวียดนามกลายเป็น 1 ใน 15 ประเทศที่มีพัฒนาการด้านการเกษตรมากที่สุดในโลก และเป็น 1 ใน 10 ประเทศชั้นนำด้านการแปรรูปอาหาร รวมถึงเป็นศูนย์กลางด้านการส่งออกไม้และผลิตภัณฑ์ของโลกภายใน 10 ปีข้างหน้า เวียดนามจะเริ่มจากการปรับโครงสร้างของระบบการเกษตรภายในประเทศ โดยเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ประจำท้องถิ่น จังหวัดและระดับประเทศ ควบคู่ไปกับการสร้างจุดเด่นของสินค้าเกษตร เช่น ข้าวและกุ้ง ซึ่งเป็นสิ่งที่เวียดนามกำลังตามหลังไทยและกัมพูชาอยู่ รวมถึงจะนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ และรัฐบาลเวียดนามตั้งเป้าการเติบโตของภาคการเกษตรในปีนี้อยู่ที่ 3% และตั้งเป้าส่งออกสินค้าเกษตรไว้ที่ 4.2-4.3 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 1.34-1.37 ล้านล้านบาท) เพิ่มขึ้นจากปี 2018 ซึ่งอยู่ที่ 3.08 หมื่นล้านดอลลาร์ (ราว 9.86 แสนล้านบาท)

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ Monday, January 07, 2019 02:59

07/01/62

## เครือข่ายมือถือเวียดนามตั้งเป้าเพิ่มลูกค้าในพม่า 2 เท่า เล็งบุกตลาดโสมแดง



เวียดนามเทล (Viettel) บริษัทด้านโทรคมนาคมรายใหญ่ที่สุดของเวียดนามพยายามที่จะเพิ่มจำนวนผู้ใช้งานในพม่าที่มีอยู่ 5 ล้านราย เป็น 10 ล้านรายภายในสิ้นปี เวียดนามเทลและบริษัทพันธมิตรท้องถิ่นเปิดตัวเครือข่าย 4G มูลค่า 1,500 ล้านดอลลาร์ เมื่อเดือน มิ.ย.60 กลายเป็นหนึ่งในตลาดสำคัญของบริษัท และยังอยู่ระหว่างการเจรจาที่จะเข้าซื้อหุ้นในบริษัทโทรคมนาคมในมาเลเซียและอินโดนีเซียอีกด้วย และพร้อมที่จะเป็นรายแรกที่จะพัฒนาเครือข่าย 5G ในเวียดนาม บริษัทเวียดนามมีผู้ลงทะเบียนใช้งานประมาณ 60 ล้านราย ในเวียดนาม และมากกว่า 30 ล้านรายใน 10 ประเทศทั่วโลก ส่วนใหญ่อยู่ในเอเชียและแอฟริกา และเป้าหมายต่อไปคือการลงทุนที่เกาหลีเหนือและคิวบา แต่ต้องรอกการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตร และรอให้ประเทศเปิดตลาดให้นักลงทุนต่างชาติ

ที่มา : <https://mgronline.com/indochina/detail/9620000001734>

06/01/62

## หอการค้าฯเปิดด่านถาวร'ปางมอน'



คณะกรรมการสภาหอการค้าไทย เผยว่า กรณีจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก หรือด่านบ้านฮวก ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา ยังไม่สามารถเปิดให้บริการเป็นด่านถาวรได้ แม้ว่าระบบของ C.I.Q. จะมีความพร้อมแล้ว แต่เนื่องจากทางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน (สปป.) ลาว ยังไม่พร้อมในการเปิดด่านสากลปางมอน เมืองคอบ แขวงไซยะบูลี ซึ่งเป็นเมืองชายแดนตรงข้ามกับ อ.ภูซาง จ.พะเยา จะนำเรื่องนี้หารือกับทางประธานสภาหอการค้าไทย เบื้องต้นต้องหาวิธีหรือแนวทางให้ สปป.ลาว ประเทศเพื่อนบ้านเร่งเปิดด่านสากลปางมอนก่อน จึงเปิดด่านถาวรบ้านฮวกได้อย่างแท้จริง ซึ่งทางสภาหอการค้าไทย จึงได้กำหนดการประชุม กก.สภาหอการค้าไทยขึ้น ในวันที่ 8 ม.ค. นี้ เพื่อนำประเด็นของด่านถาวรบ้านฮวก (ไทย) และด่านปางมอน (สปป.ลาว) เข้าหารือ เพื่อนำเสนอไปยังรัฐบาลตามขั้นตอนต่อไป

ที่มา : ข่าวสด ฉบับวันที่ 7 ม.ค. 2562 (กรอบข่าย)

07/01/62

## พาณิชย์ ชี้ช่องลงทุนธุรกิจท่องเที่ยว-ร้านอาหาร-ส่งออกวัสดุก่อสร้าง-ของตกแต่งในจว.ภาคกลางของเวียดนาม



เมื่อเร็วๆ นี้ ศูนย์พัฒนาองค์กรธุรกิจสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคกลางของเวียดนาม ได้จัดประชุมพิจารณาสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องการให้มีการลงทุน ในจังหวัดภาคกลาง 3 จังหวัด ได้แก่ นคร Da Nang จังหวัด Quang Nam และจังหวัด Thua Thien-Hue ได้เสนอให้มีการลงทุนจนถึงปี 2020 จำนวนถึง 72 โครงการ โดยเปิดกว้างทั้งนักลงทุนเวียดนามและต่างชาติ โดยจะเน้นการลงทุนในโครงการสวนสาธารณะและโครงการชุมชน ส่งเสริมการลงทุนด้านเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วย โครงการวัฒนธรรมและธรรมชาติ และกำลังเล็งลงทุนในโครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ จึงเป็นโอกาสสำหรับนักลงทุนและผู้ประกอบการที่จะขยายการลงทุน ทั้งผู้ประกอบการในด้านการท่องเที่ยว มีโอกาสเข้าไปลงทุน รวมถึงการส่งออกสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่ง เพื่อรองรับการเติบโตของการก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์

ที่มา : <https://www.ryt9.com/s/iq03/2936387>

07/01/62

## 'สนธิรัตน์' สั่งรับมือศก.โลก



รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เผยได้เน้นเตรียมแผนรับมือความผันผวนของเศรษฐกิจโลกในปี62 ที่ยังมีความไม่แน่นอนสูง ทั้งจากปัญหาสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน ที่ยังไม่มีความแน่นอนว่าจะยุติลงเมื่อใด ส่วนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจคู่ค้าที่ยังไม่ชัดเจน ซึ่งล้วนแต่มีผลกระทบต่อไทยในทางเศรษฐกิจและอาจกระทบกับการส่งออกได้ ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ทำแผนขับเคลื่อนการส่งออก โดยต้องเดินสายออกไปหาตลาดใหม่ทั่วโลก และเน้นตลาดที่มีโอกาสในการเพิ่มยอดการส่งออกให้กับสินค้าไทย เช่น อาเซียน ได้แก่ สปป.ลาว กัมพูชา เมียนมา และมาเลเซีย ที่ยังสามารถเพิ่มมูลค่าการค้ากันได้อีกมาก นอกจากนี้ในส่วนของจีนก็ต้องเจาะตลาดเป็นรายมณฑล ส่วนตลาดสหรัฐฯ ต้องรักษาเอาไว้ให้ได้ ส่วนตลาดใหม่ เช่น อินเดีย ลาตินอเมริกา และรัสเซีย ที่เป็นตลาดที่มีกำลังซื้อ ก็ต้องหาทางเพิ่มยอดการส่งออกไปยังตลาดเหล่านี้ มากขึ้นโดยต้องมีตัวชี้วัดในการทำงานที่จับต้องได้ว่าจะเพิ่มปริมาณและมูลค่า การส่งออกเท่าไร

ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

05/01/62